

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## THƯ CẢM ƠN

Kính gửi Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Em tên là Hà Thủy Dương, sinh viên năm 3 khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính của trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM. Hôm nay, em viết thư này để bày tỏ lời cảm ơn của mình đến quý Tổng Công ty. Cảm ơn quý Tổng Công ty đã tạo điều kiện cho em tham dự buổi phỏng vấn và trở thành một trong các sinh viên vinh dự nhất nhận được suất học bổng PTSC đầy ý nghĩa này.

Trong quá trình ứng tuyển học bổng, em đã nhận được rất nhiều điều ý nghĩa mà chính em cũng không ngờ đến.

Khi chuẩn bị hồ sơ ở vòng sơ khảo, em dành hết tâm huyết để viết bức thư bày tỏ nguyện vọng và trình bày về kế hoạch nghề nghiệp tương lai. Đây là cơ hội để một lần nữa em có thể định hướng rõ hơn về nghề nghiệp của mình, nhìn lại được những yếu tố có tác động không tốt cho tương lai, lập ra những kế hoạch và dự định chi tiết hơn cho sự nghiệp.

Hơn nữa, khi trình bày về những thành tích khen thưởng trong quá trình học tập ở sơ yếu lý lịch, em như nhận được một tấm vé đi về tuổi thơ. Trong lúc em cảm thấy áp lực nhất về chuyên học tập, những thành tích này tuy nhỏ nhưng lại là nguồn động lực rất lớn với em. Em thấy được mình đã từng nỗ lực, phấn đấu ra sao, đã từng mạnh mẽ vượt qua những khó khăn để đạt được những thành tích đó như thế nào. Qua đó, em như được tiếp thêm sức mạnh, tự tin để bước tiếp con đường phía trước.

Sau đó, hồ sơ của em được phê duyệt, em vô cùng vui mừng vì mình được tham dự buổi phỏng vấn. Nhờ vào buổi phỏng vấn trực tiếp này, em đã hiểu rõ hơn về bản thân mình cũng như biết thêm về phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện của Quý công ty. Em đã khá lo lắng, hồi hộp trong quá trình chuẩn bị và đây chính là buổi phỏng vấn đầu tiên mà em

tham gia. Tuy nhiên, khi buổi phỏng vấn diễn ra, sự thân thiện, nhiệt tình, thái độ của các anh chị phía công ty đã giúp em thoải mái trao đổi và chia sẻ nhiều hơn, thể hiện được khả năng và nguyện vọng của mình một cách tự nhiên nhất. Song, em lại có thể tích góp thêm cho mình một trải nghiệm quý báu, có thêm kinh nghiệm khi đi phỏng vấn thực tập trong học kỳ hệ sắp tới.

Do hồ sơ và lo lắng nên có thể em đã mắc phải một số lỗi nhỏ trong khi phỏng vấn. Cảm ơn Quý công ty và các anh chị đã thái độ cho em, để em vinh dự có tên trong danh sách 30 sinh viên được xét cấp chứng trình hỗ trợ tài chính PTSC.

Vào ngày có kết quả chương trình học bổng, cũng chính là ngày thi cuối cùng, hoàn thành học kỳ trước cuối em. Niềm vui như được nhận lên gấp bội. Em vội chạy về nhà để khoe với gia đình. Em cảm nhận được niềm hạnh phúc qua ánh mắt, nụ cười và giọng nói của ba mẹ. Nụ cười của ba mẹ luôn là nguồn động lực để em nỗ lực không ngừng.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Tổng công ty và quý anh chị từ phía công ty đã tạo điều kiện cho em được tiếp cận và ứng tuyển vào chương trình học bổng PTSC. Cũng như cơ hội để em được nói lời cảm ơn chân thành tận đáy lòng này của mình.

Kính chúc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam đạt được nhiều thành tựu mới. Kính chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui.

Cảm ơn Quý công ty và các anh chị đã dành chút thời gian quý giá của mình để đọc những lời bày tỏ của em. Em xin hết.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024  
Kính đón

Dương

Hà Thủy Dương